

NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CHO THANH NIÊN TỈNH TRÀ VINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Ngô Duy Đoàn
Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh

Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu thực trạng giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Trong thời gian qua, công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên được tỉnh Trà Vinh chú trọng và thực tiễn đã ghi nhận những kết quả tích cực, đã có sự đổi mới toàn diện từ nội dung đến phương thức tuyên truyền, với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp và tác động đến nhiều đối tượng thanh niên; song cũng tồn tại những hạn chế cần khắc phục. Bài viết cũng đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh hiện nay.

Từ khóa: Đạo đức cách mạng; thanh niên; tỉnh Trà Vinh.

ENHANCING THE EFFECTIVENESS OF REVOLUTIONARY MORAL EDUCATION FOR THE YOUTH OF TRA VINH PROVINCE IN THE CURRENT PERIOD

Ngo Duy Doan
Tra Vinh Provincial School of Politics

Abstract: The article studies the current situation of revolutionary moral education for youth in Tra Vinh province. In recent times, the work of revolutionary moral education for youth has been a focus of Tra Vinh province, and practical results have been positively recorded. There has been a comprehensive renewal in both content and methods of dissemination, with many innovative, effective, and appropriate approaches impacting various youth groups. However, certain limitations still exist that need to be addressed. The article also proposes several solutions to enhance the effectiveness of revolutionary moral education for youth in Tra Vinh province today.

Keywords: Revolutionary ethics; youth; Tra Vinh province.

Nhận bài: 21/9/2024

Phản biện: 5/10/2024

Duyệt đăng: 8/10/2024

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá cao vai trò của thanh niên, “thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do các thanh niên” [3, tr.216]. Hồ Chí Minh cho rằng, thanh niên là lớp người trẻ tuổi, có hoài bão, ước mơ, giàu nghị lực và rất khát khao với lý tưởng cao đẹp, có đức xả thân vì nghĩa lớn và lòng vị tha sâu sắc. Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên” [2, tr.168]. Giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên hiện nay là một việc rất quan trọng, bởi họ là lực lượng nòng cốt hiện thực hóa khát vọng dân tộc Việt Nam với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tại tỉnh Trà Vinh, nhận thức được tầm quan trọng của công tác giáo dục đạo

đức cách mạng cho thanh niên, tỉnh Trà Vinh đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác này. Thực tiễn cho thấy, công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên tỉnh Trà Vinh đã đạt được một số kết quả tích cực, đặc biệt trong việc nâng cao nhận thức và thúc đẩy các phong trào rèn luyện đạo đức. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế về nội dung giáo dục, sự phối hợp giữa các tổ chức và ảnh hưởng từ lối sống hiện đại. Do vậy, nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên tỉnh Trà Vinh hiện nay là yêu cầu cần thiết.

II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

2.1. Thực trạng giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên tỉnh Trà Vinh

a) Kết quả đạt được

Thời gian qua, Tỉnh Đoàn Trà Vinh đã chú

trọng các hoạt động giáo dục truyền thống, bồi dưỡng đạo đức, phẩm chất, bản lĩnh chính trị cho thế hệ trẻ. Bằng nhiều hình thức như đẩy mạnh các bài học lý luận chính trị trong thanh niên, triển khai cuộc thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, các hoạt động sinh hoạt chi đoàn, triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Trà Vinh Học tập và làm theo lời Bác”. Tập trung đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đoàn các cấp thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều cách làm sáng tạo, thường xuyên, liên tục, nội dung hình thức phù hợp với từng đối tượng thanh thiếu nhi. Đoàn các cấp triển khai hiệu quả việc tổ chức học tập theo chuyên đề trong cán bộ, đoàn viên hàng năm; xây dựng và triển khai các giá trị tiêu chí, chuẩn mực trong hành vi, lối sống, ứng xử của thanh thiếu nhi trên nền các giá trị cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đoàn các cấp tập trung đổi mới cách thức tuyên truyền, học tập, triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Đoàn trong thanh niên với nhiều hình thức sáng tạo thông qua học tập trực tuyến, thi trắc nghiệm trên internet. Các đợt sinh hoạt chính trị “Con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới”, “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Tự hào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”, “Tôi - người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh”, “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn” và Hội thi trực tuyến “Ánh sáng soi đường” đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia. Đặc biệt đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp. Từ đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong thanh thiếu nhi, xuất hiện ngày càng nhiều gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và thanh thiếu nhi tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Đoàn các cấp tổ chức cho 100% đoàn viên mới kết nạp học tập các bài học lý luận chính trị của Đoàn; chú trọng giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; chủ động cung cấp thông tin, trang bị kiến thức, phương pháp, kỹ năng để thanh niên

tự phòng ngừa, tự sàng lọc, tự đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Đồng thời, báo cáo viên của Đoàn các cấp cùng thành viên các câu lạc bộ Lý luận trẻ thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và định hướng tư tưởng cho thanh niên trước những vấn đề mới, phức tạp, tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng [4].

Công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi được triển khai hiệu quả. Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” được tổ chức thường xuyên, đặc biệt là “Lễ thấp nền tri ân” các anh hùng, liệt sĩ được tổ chức đồng loạt tại tất cả các nghĩa trang và nhà bia ghi danh liệt sĩ trên địa bàn tỉnh hàng năm đã thu hút đông đảo thanh thiếu nhi và người dân tham gia. Nhiều đợt sinh hoạt truyền thống, các chương trình, hoạt động có tính giáo dục đồng loạt, rộng khắp như các hoạt động về nguồn, đến với địa chỉ đỏ... đã góp phần phát huy truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, bồi đắp tinh thần tự hào dân tộc cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi được triển khai thực hiện theo phương châm coi trọng việc xác định giá trị, tiêu chí, chuẩn mực trong hành vi, lối sống, ứng xử. Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Trà Vinh thời kỳ mới” góp phần định hướng và xây dựng lớp thanh niên sống có hoài bão, lý tưởng, khát vọng, sống có nghĩa tình, tinh thần trách nhiệm, chia sẻ với cộng đồng, luôn tiên phong, xung kích, sáng tạo trong tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh.

Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt - Mỗi tuần một câu chuyện đẹp” được cán bộ, đoàn viên, thanh niên tích cực hưởng ứng, thường xuyên đăng tải, chia sẻ các tin bài về gương người tốt, việc tốt, những hành động đẹp của cán bộ, đoàn viên, thanh niên nhằm tác động đến ý thức của thanh thiếu nhi theo phương châm “lấy gương giáo dục gương”. Đoàn các cấp thường xuyên xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực nhằm định hướng thanh thiếu nhi đến các giá trị tích cực, cao đẹp. Đồng thời, chủ động đấu tranh, phê bình các biểu hiện sai trái, tiêu cực, nhận thức lệch

lạc trong đoàn viên, thanh thiếu nhi, bài trừ các tệ nạn xã hội.

Chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy trong thanh, thiếu niên, nhi đồng tinh thần thi đua học tập, rèn luyện, ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước là nhiệm vụ quan trọng mà Đảng và Nhà nước ta quan tâm. Nhiều phong trào hành động được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở, nội dung, hình thức phong phú phù hợp với từng đối tượng thanh, thiếu nhi, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Nổi bật như: tổ chức tốt công tác giáo dục lý luận chính trị, học tập 04 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên; phối hợp tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, diễn đàn giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; tổ chức các hành trình về nguồn, thăm các địa chỉ đỏ, địa chỉ cách mạng nhằm giáo dục cho đoàn viên, thanh niên về truyền thống cách mạng của các thế hệ cha anh.

b) Những tồn tại, hạn chế

Cùng với những kết quả đạt được, công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên tỉnh Trà Vinh hiện đang gặp nhiều hạn chế về mặt nội dung, phương pháp, và tổ chức thực hiện.

Thứ nhất, nội dung giáo dục đức cách mạng cho thanh niên chưa thực sự hấp dẫn, các chương trình giáo dục đạo đức cách mạng còn mang tính chất lý thuyết nặng nề, chưa được thiết kế sao cho hấp dẫn, lôi cuốn và gần gũi với đời sống thực tế của thanh niên, làm giảm sự hứng thú của thanh niên khi tham gia các chương trình giáo dục. Các nội dung giáo dục đạo đức cách mạng còn ít được số hóa và đưa lên các nền tảng trực tuyến, làm giảm khả năng tiếp cận của thanh niên, đặc biệt là đối với những người sử dụng mạng xã hội và internet làm phương tiện thông tin chủ yếu.

Thứ hai, chậm đổi mới trong phương pháp giảng dạy, nhiều chương trình giáo dục vẫn mang tính một chiều, chưa khuyến khích thanh niên chủ động tham gia vào các hoạt động thực tế, dẫn đến hiệu quả thấp, các hoạt động giáo dục thường chỉ tập trung vào việc truyền tải kiến thức một cách thụ động mà thiếu những trải nghiệm thực tế. Việc gắn liền giáo dục đạo đức cách mạng với các hoạt động xã hội, công tác tình nguyện và rèn luyện trong cộng đồng chưa được triển khai đồng bộ.

Thứ ba, sự phối hợp giữa các tổ chức như Đoàn

Thanh niên, nhà trường, gia đình và các cơ quan, tổ chức xã hội trong công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên còn thiếu chặt chẽ; một số cơ quan, tổ chức chưa thực sự chú trọng đến công tác giáo dục đạo đức cách mạng, dẫn đến việc thực hiện chương trình chưa đạt hiệu quả cao. Điều này dẫn đến tình trạng giáo dục không được thống nhất, thiếu hiệu quả.

Thứ tư, công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên ở Trà Vinh gặp khó khăn về tài chính, thiếu sự đầu tư đầy đủ về cơ sở vật chất, tài liệu giáo dục và các hoạt động ngoại khóa cần thiết. Hơn nữa, đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục đạo đức cách mạng còn thiếu về số lượng và chất lượng. Nhiều cán bộ đoàn, giáo viên chưa được đào tạo chuyên sâu, thiếu kinh nghiệm và kỹ năng để tiếp cận và giáo dục thanh niên một cách hiệu quả.

Thứ năm, vẫn còn một bộ phận thanh niên có biểu hiện phai nhạt lý tưởng, không chịu khó tu dưỡng đạo đức cách mạng, xa rời lý tưởng cách mạng; thiếu bản lĩnh trước những thông tin xuyên tạc của các thế lực thù địch. Không ít người sống thực dụng, vô cảm trước những khó khăn, thử thách của đất nước, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sa vào tệ nạn xã hội, sống thực dụng, ngại khó, ngại khổ, đi ngược lại với truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc; bị các thế lực thù địch lôi kéo, kích động.

2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên tỉnh trà vinh hiện nay

Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên tại tỉnh Trà Vinh cần tập trung vào các giải pháp sau:

Một là, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về giáo dục đạo đức cho thanh niên, đặc biệt là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng tối đa ưu thế của các công cụ, phương tiện truyền thông hiện đại, mạng xã hội trong giáo dục thanh niên. Mạng xã hội như Facebook, Instagram, YouTube, TikTok là những nền tảng mà thanh niên sử dụng phổ biến. Vì vậy, việc xây dựng nội dung tuyên truyền đạo đức cách mạng trên các nền tảng này là cách tiếp cận hiệu quả. Các video ngắn, bài viết, hình ảnh truyền cảm hứng có thể giúp truyền tải thông điệp về giá trị đạo đức một cách dễ hiểu, sinh động và hấp dẫn. Các tổ chức như Đoàn Thanh niên cần thiết lập các kênh

truyền thông riêng, thường xuyên cập nhật thông tin và tổ chức các hoạt động tương tác trực tuyến, từ đó tiếp cận gần gũi hơn với đối tượng thanh niên. Việc tạo ra các ứng dụng di động về giáo dục đạo đức, hoặc tổ chức các cuộc thi, trò chơi trực tuyến liên quan đến lịch sử cách mạng và giá trị đạo đức cũng là một giải pháp khả thi.

Hai là, tập trung nâng cao chất lượng, đổi mới mạnh mẽ từ nội dung đến phương thức công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ thông qua những giải pháp như: tiếp tục triển khai thường xuyên, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới cách thức học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, của Đoàn trong đoàn viên, thanh niên. Tập trung tổ chức các chương trình, hoạt động và các đợt sinh hoạt chính trị có tính hệ thống, đồng bộ, rộng khắp theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến. Tổ chức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia các diễn đàn, tọa đàm, ngày hội thanh niên, liên hoan ca khúc cách mạng, xem phim lịch sử, triển lãm, thi tìm hiểu nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của Đoàn và đất nước.

Ba là, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục trong tổ chức các phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường thực tiễn để thanh thiếu nhi rèn luyện và phấn đấu. Đổi mới mạnh mẽ việc triển khai các phong trào hành động cách mạng phù hợp, kết hợp hài hòa hơn giữa việc phát huy thanh niên và đồng hành, chăm lo, giáo dục, hỗ trợ thanh niên, như các phong trào, chương trình “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Sáng tạo trẻ”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, “đồng hành với thanh thiếu nhi trong học tập, nghiên cứu khoa học, làm chủ công nghệ”, “Đồng hành với thanh thiếu nhi phát triển kỹ năng xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần” nhằm khơi dậy trong đoàn viên, thanh niên lòng tự hào dân tộc, xây dựng ý chí, động cơ đúng đắn, tạo điều kiện phát huy khả năng, bộc lộ suy nghĩ, nguyện vọng, nhận thức để có hướng động viên khuyến khích cái đúng, cái được, uốn nắn kịp thời những sai sót, yếu kém; qua đó phát huy, tập hợp, đoàn kết đoàn viên thanh niên.

Bốn là, kết hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và tổ chức Đoàn trong việc giáo dục. Gia

đình là nền tảng đầu tiên và quan trọng trong việc hình thành nhân cách của thanh niên. Do đó, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục đạo đức cách mạng. Các bậc cha mẹ cần được nâng cao nhận thức về vai trò của mình trong việc giáo dục đạo đức cho con em, từ đó tạo môi trường gia đình lành mạnh và tích cực. Nhà trường cũng cần lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức cách mạng vào các môn học, hoạt động ngoại khóa, đồng thời tạo điều kiện để học sinh tham gia các hoạt động xã hội, giúp phát triển tư duy và ý thức trách nhiệm của thanh niên. Các tổ chức xã hội, đoàn thể cần tăng cường sự phối hợp với nhà trường và gia đình, từ đó xây dựng một hệ sinh thái giáo dục đạo đức toàn diện và hiệu quả.

Năm là, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức của thanh thiếu nhi. Tổ chức Đoàn, Hội, Đội chủ động phối hợp với nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ. Chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh thiếu nhi qua các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, qua đó, vừa làm công tác giáo dục, vừa phát huy vai trò của lớp trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; đồng thời, tăng cường khả năng đoàn kết, tập hợp thanh thiếu nhi vào tổ chức. Đề cao vai trò nêu gương của cán bộ Đoàn, Hội, Đội, nhân rộng điển hình tiên tiến gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy tinh thần tự học tập, rèn luyện, phấn đấu trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Sáu là, phát huy tính tích cực, chủ động của thanh niên trong rèn luyện đạo đức cách mạng. Mỗi thanh niên phải tự hình thành cho thanh thiếu nhi tinh thần tự giác, tích cực học tập, tu dưỡng với nhu cầu, động cơ phấn đấu, rèn luyện đúng đắn, có ý thức làm chủ, ham học hỏi, cầu tiến bộ, vươn lên tự khẳng định mình. Để tạo sự gắn kết và hứng thú, cần khuyến khích thanh niên tham gia vào quá trình xây dựng và tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức. Việc trao quyền cho thanh niên tự sáng tạo nội dung, tổ chức các diễn đàn thảo luận về đạo đức sẽ giúp họ hiểu sâu sắc hơn về giá trị này và cam kết với nó. Nêu gương những thanh niên tiêu biểu trong học tập, lao động và

cống hiến xã hội là cách lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng. Những tấm gương này cần được truyền thông rộng rãi để khơi dậy tinh thần học tập, noi theo của các bạn trẻ khác. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, nâng cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, khơi dậy khát vọng cống hiến xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc của thanh niên.

III. KẾT LUẬN

Giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên hiện nay là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của mỗi gia đình và toàn xã hội. Giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên có vai trò vô cùng quan

trọng trong việc xây dựng một thế hệ trẻ có phẩm chất, tư duy và hành động phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Thời gian qua, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh Trà Vinh triển khai rộng khắp, đạt hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, cùng với những kết quả đạt được, thực tiễn giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên tỉnh Trà Vinh cũng còn những khó khăn, hạn chế. Do đó, tiếp tục nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên tỉnh Trà Vinh hiện nay là rất cần thiết.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. Ban Chấp hành Trung ương (2008), *Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, Hà Nội.*
- [2]. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), *Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I*, Nxb. Chính trị Quốc gia sự thật, Hà Nội.
- [3]. Hồ Chí Minh (2011), *Toàn tập, tập 5*, Nxb. Chính trị Quốc gia sự thật, Hà Nội.
- [4]. Hồng Nhung (2024), *Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ*, <https://www.baotravinh.vn/>, ngày 08/06/2024.
- [5]. Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh (2022), *Quyết định số 1207/QĐ-UBND ngày 30/06/2022 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, Trà Vinh.*